
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 

ครั้งที่  1/2565 
ประจ าปี  พ.ศ.2565 

วันที่  30  พฤษภาคม  2565 
เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมพระปรางค์  ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี   ชั้น 3 
……………………………………… 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายจรินทร ์  แสงเจริญ  
 

รองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
2. นายไวพจน์  น้อยจ ารัส  
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 1 
3.   นายสุพล  อนามัย  
4.   นายชัยยุทธ  จิตติธีระนนท์  
5.   นายฐิติพงษ์  นุชถาวร   
6.   นายวโิรจน ์  นุชถาวร   
7.   นางสาวภูธันยพร โสมทัศน์ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 2  
8.   นายยงยุทธ  สังวรณ์   
9.   นายศุภฤกษ ์ บุญเต็ม  
10. นายชายเอก  มีอ่ิม  
11. นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  
12. นายกฤษณ  แสงวณิช 
 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เขต 3  
13. นายเทียน  อินชื่นใจ   
14. นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ 
15. นายจเร  บูรณพานิช  
16. นายนคร  เทพพานิช 
17. นายลัญชกร  ยอดดอกไม้  
 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1.   นายกิตติพงษ์ เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
2.   พลต ารวจตรี กิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
3.   จ่าสิบเอก ประภาส อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1. นายเกื้อกูล  ไชยพยอม 
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เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
1.  นายมนู  อาลี 
2.  นายเชลล ์  ชโยวรรณ 
 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
1. นายสรวชิญ์  เอ่ียมเอก หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1.  นายวิชิต  ถาวรสุข  ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอ าเภอ 
     (แทน)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.   นายวิรัตน ์  จิระธนากร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  -ลาป่วย-  
 

ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม 
1.   นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
2.   นางกนกวรรณ ปัจจันตโชต ิ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
3.   นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
4.   นางนารีรัตน ์ บุตรแก้ว  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
5.   นางจรัสพักตร์ ชูศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.   จ่าเอก มาโนช  เด่นดวง  (แทน) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.   นางสาวอินทิรา  อังกินันทน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
8.   นางสมรักษ ์  ชื่นอร่าม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 1 
9.   นายสุพจน ์  วงศ์ทองดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2  
10. นางรัชน ี  พันออด  ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 
11. นางจ ารัส  นวลมา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 
12. นางสาวจิตรา ทับยูง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นางสาวนฤมล อาลัย  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
14. นายตรัยวัฒน ์ ตันนิรัตร์ นิติกรช านาญการ 
15. นางสาวบุษบา สิงห์อมร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางกาญจนา       ผ่องดี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
17. นายชนินทร์         อ าพร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
18. นายธนาชิต          เจี้ยมดี  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
19. นายทวีชัย           แย้มขยาย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
20. นายปรัชญา         เครือวัลย์ นักผังเมืองปฏิบัติการ 
21. นายอัตถสิทธิ์        จ าปาวิจิตร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
22. นางจิราพร           จันร์สิริ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
23. นายวิกรณ ์  นิยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
24. นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
25. นางสาวชรสัมิ์ลินา วสุนธรารัตน ์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
26. นางสาวมาริสา คชสาร  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
27. นางสาววิไลรัตน ์ เพ็ญจันทร์ นายช่างโยธาช านาญงาน 
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28. นางสาวนพรัตน์ อินทราพงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
29. นายกิตติพงษ์ พ่ึงแตง  ประชาชน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมฟังการประชุม 
1. นางนวพรรณ  อังกูรเจริญพร ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. นายสมคิด  กิจขจรเกียรติ ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 1 
3. นางสาวกาญจนา มั่นคง  ผู้จัดการสถานธนานุบาล แห่งที่ 2  
 

เริ่มประชุมเวลา 10.10น. 
 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  
จดุเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ท่านผู้อ านวยการส านัก/กองทุกท่าน และทุกท่านที่ เข้าร่วมประชุมและขอต้อนรับ นายวิชิต  ถาวรสุข 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอ าเภอ (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

ขณะนี้ไดเ้วลาประชุมแล้ว และวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ มาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด  15  ท่าน 
ไม่มาประชุม 3  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วนะครับ  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัย
สามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปีพ.ศ.2565 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที ่1 เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องที่ 1 แจ้งประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัย
สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เรื่อง  เรียกประชุม 
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2565 
 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.2565 

.......................................... 
  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2565  มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน  นั้น 
  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ประจ าปี  พ.ศ.2565  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  มีก าหนด  30  วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  7 เมษายน  พ.ศ. 2565 
(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 

ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 



-4- 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2565 ให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนะครับ 

เรื่องที่ 2 แนะน าพนักงานเทศบาลที่บรรจุและรับโอน (ย้าย) มาใหม่  จ านวน  14  ท่าน  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ขอเชิญพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งที่ด้านหน้าที่ประชุมสภาครับ ส าหรับในวันนี้นะครับ

ในที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ขออนุญาตแนะน าพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายและรับโอนมาใหม่  ทั้งหมด 
14 ท่านด้วยกันนะครับ  
1.  นางสาวณัฐศิตา เป็นศิริ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม รับโอน  
          มาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลเมืองชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
2.  นางสาวมาริสา คชสาร  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ 

งบประมาณ รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลก าเนิดนพคุณ 
อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.  นางสาวชรัสมิ์ลินา วสุนธรารัตน์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และ 
งบประมาณ รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจากเทศบาลต าบลบางเก่า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีครับ 

4.  นางสาวนพรัตน์ อินทราพงษ ์ ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ย้ายมาบรรจุและแต่งตั้งซ่ึง 
อยู่ทีก่องคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรีเช่นเดิมครับ 

5.  นายวิกรณ์  นิยม  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ บรรจุและ 
แต่งตั้ง ออกจากราชการไปแล้วกลับมารับราชการใหม่เป็นพนักงาน
เทศบาลครับ 

ทั้ง 5 ท่านแรกนี้ มาในวันที่ 1 มีนาคม 2565 อีกท่านหนึ่งมาวันที่ 11 เมษายน 2565 ครับ 
1.  นางสาววิไลรัตน์ เพ็ญจันทร์ ต าแหน่งนายช่างโยธาช านาญงาน ส านักช่าง รับโอนมาจากองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลไร่โคก อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
  พนักงานที่บรรจุและโอนย้ายมาใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ประกอบไปด้วยพนักงาน
เทศบาลรับโอน (ย้าย) มาใหม่ จ านวน 2 ท่านนะครับ 
1. นางกาญจนา    ผ่องดี   ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน งานผลประโยชน์และ      

     เร่งรัดรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้ง  
    จากเทศบาลต าบลท่าไม้รวก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

2. นางสาวบุษบา   สิงห์อมร   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน งานพัฒนาการเมืองการปกครอง    
       ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งจาก 
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายชนินทร์ อ าพร  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
2. นายธนาชิต   เจี้ยมดี  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
3. นายทวีชัย   แย้มขยาย  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
4. นายปรัชญา   เครือวัลย์   ต าแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 
5. นายอัตถสิทธิ์    จ าปาวิจิตร  ต าแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
6. นางจิราพร   จันร์สิริ     ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ทั้งหมดจ านวน 14 ท่านครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ท างานให้มีความสุขกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี กับผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับ ท างานอย่างมีความสุขครับ  

เรื่องที่ 3 เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การแก้ไข ครั้งที่ 1/2565  
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นายสรวิชญ์  เอี่ยมเอก  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) การแก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

.......................................... 

  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
การแก้ไข ครั้งที ่๑/๒๕๖๕ ที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ไปแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น 
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การแก้ไข ครั้งที่๑/๒๕๖๕  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 

(นายกิตติพงษ์ เทพพานิช)  
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรื่องที่ 4 เรื่องญัตติของสภา แต่ละกองแต่ละส านักจะส่งญัตติให้กับฝ่ายเลขานุการสภาฯ ซึ่งขณะนี้

ส่งมาครบถ้วน แต่ว่าบางครั้งบางกองก็อาจจะมีล่าช้าไปบ้าง ฉะนั้นข้อบังคับประชุมสภาได้ก าหนดไว้หลายขั้นตอน 
ฉะนั้นท่านเลขานุการสภาฯ จ าเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ ต่อไปถ้าส่งล่าช้าทางเลขานุการสภาฯ 
อาจจะไม่รับญัตติจากท่านนะครับ เพราะเนื่องจากว่ามีข้อก าหนดทางระเบียบข้อบังคับของสภานะครับ ฉะนั้นก็แจ้ง
ให้ทราบเพื่อว่าครั้งหลังจะได้ท าหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องนะครับทุกท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   

เอกสารการประชุมได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้วนะครับ สมาชิก 
สภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความประการใด ขอเชิญเสนอได้ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขข้อความประการใดแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทั้งหมด  16 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565   
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 

  ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี พ.ศ.2564 วันที่ 20 กันยายน 
2564 ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดก าลังไฟ 300 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จ านวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 
13,000 บาท (หนึ ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  และแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อถังส ารองน้ า ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
ส าหรับใช้ประกอบการติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์และค่าแรง  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง  และแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราทั้งชุด (แบบมาตรฐาน มอก.) 
ระดับประถมศึกษา  ขนาดโต๊ะ 40x60x67 เซนติเมตร  ขนาดเก้าอี้ 38x40x72 เซนติเมตร  พ้ืนถึงที่นั่งสูง 38 
เซนติเมตร พ้ืนถึงพนักพิงสูง 72 เซนติเมตร  ราคา 1500 บาท/ชุด จ านวน 30 ชุด  รวมเป็นเงิน 45,000 บาท 
(สี ่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง งานระดับก่อน วัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนไม้ยางพาราทั้งชุด (แบบมาตรฐาน - 
มอก.) ระดับประถมศึกษา  ขนาดโต๊ะ 40x60x67 เซนติเมตร  ขนาดเก้าอี้ 38x40x72 เซนติเมตร  พื้นถึงที่นั่ง
สูง 38 เซนติเมตร พื้นถึงพนักพิงสูง 72 เซนติเมตร  ราคา 1,500 บาท/ชุด จ านวน 50 ชุด รวมเป็นเงิน 
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์  
 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   
  จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ 

ข้อความเดิม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดก าลังไฟ 300 วัตต์  พร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 13,000 บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง  
โดยแก้ไขเป็น 

ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า  
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ ขนาดก าลังไฟ 300 วัตต์ พร้อม
ติดตั ้ง  จ านวน 1 เครื ่อง  ราคา 13,000 บาท  (หนึ ่งหมื ่นสามพันบาทถ้วน)  ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 2  
วัดพระทรง    

  จัดซื้อถังส ารองน้ า 
ข้อความเดิม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าจัดซื้อถังส ารองน้ า ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง ส าหรับใช้
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ประกอบการติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์และค่าแรง  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง โดยแก้ไขเป็น 

ข้อความใหม่ แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวด  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังส ารองน้ า ขนาด 1,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง ส าหรับใช้
ประกอบการติดตั้งปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์และค่าแรง  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับโรงเรียน
เทศบาล 2 วัดพระทรง  

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน 
ข้อความเดิม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนไม้ยางพาราทั้งชุด (แบบมาตรฐาน มอก.)  
ระดับประถมศึกษา  ขนาดโต๊ะ 40x60x67 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้ 38x40x72 เซนติเมตร พื้นถึงที่นั่งสูง 
38 เซนติเมตร พื ้นถึงพนักพิงสูง 72 เซนติเมตร   ราคา 1,500 บาท/ชุด จ านวน 30 ชุด รวมเป็นเงิน 
45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โรงเรียนเทศบาล 2  วัดพระทรง  โดยแก้ไขเป็น 

ข้อความใหม่    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถม ขาเหล็กเหลี่ยม หน้าโต๊ะเป็นไม้อัด 
MDF ขนาดโต๊ะกว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร  สูง 67 เซนติเมตร เก้าอ้ีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร 
ลึก 42 เซนติเมตร สูง 73 เซนติเมตร  ราคา 1,500 บาท/ชุด  จ านวน 30 ชุด  รวมเป็นเงิน 45,000 บาท  
(สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง   

ข้อความเดิม  แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนไม้ยางพาราทั้งชุด (แบบมาตรฐาน มอก.)  
ระดับประถมศึกษา  ขนาดโต๊ะ 40x60x67 เซนติเมตร  ขนาดเก้าอ้ี 38x40x72 เซนติเมตร  พื้นถึงที่นั่งสูง 
38 เซนติเมตร พื ้นถึงพนักพิงสูง 72 เซนติเมตร   ราคา 1,500 บาท/ชุด จ านวน 50 ชุด  รวมเป็นเงิน 
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  โดยแก้ไขเป็น 

ข้อความใหม่    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถม ขาเหล็กเหลี่ยม หน้าโต๊ะเป็นไม้อัด 
MDF ขนาดโต๊ะ กว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร  สูง 67 เซนติเมตร เก้าอี้ขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร 
ลึก 42 เซนติเมตร สูง 73 เซนติเมตร  ราคา 1,500 บาท/ชุด  จ านวน 50 ชุด  รวมเป็นเงิน 75,000 บาท  
(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โรงเรียนเทศบาล 4  วัดไชยสุรินทร์ 
 
      เหตุผล 
  เนื่องจากเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติและถังส ารองน้ า งบประมาณตั้งไว้ผิดประเภท และโต๊ะพร้อม
เก้าอ้ีนักเรียน ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ประกอบกับ
ไม่มีขนาดตามที่ก าหนดไว้ในท้องตลาด  ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการจึงจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ย นแปลง 
ค าชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าว  

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 ก าหนดไว้ว่า  
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว  จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 
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จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

           (นายกิตติพงษ์   เทพพานิช) 
         นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
        ครับ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  ได้ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของกองการศึกษาแล้วนะครับ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ เชิญคุณส าราญ รัตนไพบูลย์กิจครับ 
ส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายส าราญ รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
เพชรบุรี เขตที่ 3 ผมขอซักถามว่า หน้าแรกครับ ท่านประธานครับประเภทครุภัณฑ์การเกษตรอย่างเช่น  เดิมคือ
อะไร เครื่องปั้มน้ าประเภทการเกษตร กับข้อความใหม่เป็นประเภทครุภัณฑ์ส านักงานแต่จ านวนก าลังวัตต์  จ านวน
เครื่องหรือราคาเท่ากันหมดไม่เห็นแตกต่างกันอย่างไร และก็หน้าที่ 2 ข้อความเดิมเรื่องถังน้ าเป็นประเภทครุภัณฑ์
ส านักงานกับประเภทครุภัณฑ์งานครัว คือตัวหนังสือก็ใช้กันคนละประเภทอยู่แล้ว หรือประเภทเดียวกันผมว่าก็ยัง
ใช้ได้ แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะรายละเอียด แต่คือก็ไม่ได้แตกต่างนะทั้งราคาทั้งปริมาณวัสดุ อย่างเช่นเก้าอ้ีแตกต่างชัด
คือเป็นไม้ทั้งตัวกับเปลี่ยนเป็นขาเหล็ก อันนี้เห็นชัดแล้วว่าระหว่างไม้กับเหล็กแต่ราคายังเท่าเดิม ผมก็ยังติดใจตรงปั้ม
น้ ากับการเกษตรผมไม่เข้าใจความหมายว่าเปลี่ยนกันอย่างไร แค่นี้ครับ 
นายไวพจน์  น้อยจ ารัส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมนายไวพจน์  น้อยจ ารัส สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตที่ 2 วันนี้ผมขอหารือ 2 เรื่องนะครับ  
ก็คือมีหลายเรื่องเก่ียวกับญัตตินี้แต่ผมหารือแค่ 2 เรื่องคือเรื่องปั้มน้ าและเรื่องถังน้ านะครับ 

เรื่องที่ 1 เริ่มจากปั้มน้ า ปั้มน้ าจริงๆ แล้วในมือผมมีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณเมื่อปี 64 ใช้ปี 65 ผมได้ดูแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วว่า ข้อความเดิมเกี่ยวกับประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
โดยที่เราจะซื้อถังน้ าไม่มีนะครับ ไม่มีชื่อปั้มน้ านี้อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ และส่วนข้อความใหม่
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานไปตรวจสอบดูแล้วก็ไม่มีอีกเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนถามว่าในเมื่อทั้ง 2 
รายงานนี้ ก็ไม่มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานของครุภัณฑ์ แล้วถามว่าท่านแก้ไขมาเพ่ืออะไรนะครับ ในมุมส่วนตัวของ
ผมในเมื่อไม่มีเราสามารถจัดซื้อตามท้องตลาดตามความเป็นจริงได้เลยโดยไม่ต้องแก้ไขและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ 
ส่วนตัวแล้วก็ทราบมาแค่นี้แบบนี้ก็เลยคิดว่าท ามาท าไมเพราะราคามาตรฐานก็ไม่มีบ่งบอกในนี้ 

เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องถังน้ า ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน อันนี้เราบอกว่าประเภทครุภัณฑ์คือ
ข้อความเดิม ข้อความเดิมมีอยู่แล้วนะครับในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณ  แต่ท่านท า 
ขอเปลี่ยนแปลงคือท าเป็นข้อความใหม่นะครับให้อยู่ ในประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวซึ่งบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ไม่มีท่านก าลังเปลี่ยนจากที่มีอยู่แล้ว จริงๆ ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับกลับมาเปลี่ยนให้เป็นงานบ้านงานครัว
ซึ่งไม่มี ผมจึงอยากจะถามเจ้าหน้าที่ครับว่าท่านมีช่องทางไหมครับ ท่านมีช่องทางในการที่จะจัดซื้อในการที่จะจัดหา
เกี่ยวกับเรื่องถังส ารองตรงนี้ เพราะบางครั้งส่วนตัวผมเองผมก าลังคิดว่าไม่ใช่ผมจะถูกไม่ใช่ผมจะแม่น แต่ผมต้องการ
ให้ ท.2 ไม่เสียโอกาส บางครั้งท่านอาจจะมีเล่มอ่ืนซึ่งมีละไว้อะไรไว้อาจจะมีก็อยากให้ท่านน าเสนอตรงนี้ ส่วนในมุม
ของผมผมมองว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีเพราะท่านเปลี่ยนข้อความใหม่มาในเรื่องของประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวซึ่ง
ไม่มี พอไม่มีแล้วท่านจะสามารถท าได้ไหม เกิดถ้าสมมุติว่าท่านท าเสร็จคนจัดซื้อเค้าจะกล้าซื้อให้ไหม ยังไงตรงนี้ผมก็
ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ จึงอยากจะเรียนถามและก็อยากได้ค าตอบเพ่ือเป็นประโยชน์กับ ท.2 ของเรา ขอขอบคุณครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ ท่านนายกจะตอบไหมครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ครับมอบท่านปลัดชี้แจงหน่อยครับ 
นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนประธานสภาเทศบาลครับ ด้วยความเคารพครับ 2 ประเด็นนะครับที่ท่านสอบถาม ก็คือ 
ในเรื่องของเครื่องปั้มน้ าอัตโนมัติกับถังส ารองน้ า 2 รายการนี้เป็นรายการซึ่งส านักงบประมาณได้มีการจ าแนก
ประเภทรายการเอาไว้แต่ละประเภทซึ่งตอนที่เราตั้งงบประมาณมีการระบุว่ารายการเครื่องปั้มน้ าแบบอัตโนมัติอยู่ใน
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตรนะครับ ต่อมาเมื่อเราจะจัดซื้อปรากฏว่าส านักงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงประเภทคือ
เค้ามีการจ าแนกออกมา คือพูดง่ายๆ ว่าราชการต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของราชการ ซึ่งส านัก
งบประมาณเค้าเป็นส่วนราชการหนึ่งซึ่งเราต้องถือปฏิบัติตาม ซึ่งเค้าต้องการปรับเปลี่ยนไปเป็นประเภทครุภัณฑ์
ส านักงานก็เลยจัดซื้อไม่ได้จ าเป็นจะต้องขออ านาจสภาเทศบาลในวันนี้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงประเภทนะครับ อย่าง
อ่ืนเหมือนเดิมทุกอย่างราคาซื้อได้นะครับ ซึ่งในส านักงบประมาณมาตรฐานราคาจะระบุไว้แค่บางรายการเท่านั้นเอง 
แต่ว่าตัวประเภทนี้จะมีนับ 1,000 รายการ ซึ่งเราจะต้องซื้อให้ถูกประเภทครับ ถ้าเราซื้อผิดก็ถือว่าเข้าข่ายปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ชอบโดยระเบียบ ก็เลยต้องด าเนินการให้ถูกระเบียบนะครับ ส่วนประเภทอย่างอ่ืน จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี สเปค
ผิดนะครับแต่ราคาซื้อได้ครับก็เลยปรับสเปคให้ตรงกับของที่เราจะซื้อ เพ่ือประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนครับ 
ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันครับผม ขอบคุณมากครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ท่านปลัด เชิญท่านสมชัยครับ 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง  
เขตที่ 2 ครับ ขออนุญาตท้วงติงท่านปลัดนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีของเครื่องปั้มน้ า เครื่องปั้มน้ าข้อความเดิมบรรจุ
อยู่ในครุภัณฑ์การเกษตรนะครับ ซึ่งก็มีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หน้า 6 ซึ่งเขียนเครื่องสูบน้ า  ผมคิดว่า
น่าจะใช่นะครับ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าท่านเปลี่ยนเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงานไม่มี เวลาท่านท าการ
สั่งซื้อแล้ววิธีการเบิกจ่ายท่านจะไปจ่ายท่านจะไปเบิกในหมวดของครุภัณฑ์อะไร นี่ปัญหานะครับเช่นเดียวกับถังน้ า
ส ารอง ซึ่งถังน้ าส ารองท่านก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเป็นถังไฟเบอร์กลาสหรือเป็นถังพลาสติกซึ่งสลับหมวดกัน เวลา
ตั้งจัดซื้อจัดจ้างเวลาเบิกจ่ายท่านจะเบิกอย่างไรท าได้ไหม จะท าให้เสียโอกาสของท.2 นะครับ ขอบคุณมากครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ มีท่านใดจะกล่าวไหมครับ เชิญครับ 
นางสาวอินทิรา  อังกินันทน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  ขออนุญาตนะคะพอดีดิฉันติดหนังสือของกรมส่งเสริมฯ มา เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแยกจ าแนกประเภท
ครุภัณฑ์ที่ได้กล่าวถึงกันอยูด่ิฉันขออนุญาตส่งเอกสารไปให้ได้ไหมคะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ได้ครับ สมาชิกจะได้รับทราบข้อเท็จจริง ให้ผมดูก่อนก็ได้ คืออย่างนี้นะครับสมาชิกทุกท่าน
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้วนะครับพอดีเค้ามีชุดเดียวก็เลยแจกให้ท่านไม่ได้ผมชี้แจงอย่างนี้นะครับ แต่ว่าไม่ได้อ้างว่ายังไม่
แจก ครุภัณฑ์เรื่องของปั้มน้ าและถังน้ าอยู่ในหมวดของครุภัณฑ์ส านักงานแต่ว่าฉบับนี้อาจจะไม่ตรงกับท่านสมาชิก  
ก็ได้นะครับ แต่ว่าตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามาจากไหนนะ ทีนี้เจ้าหน้าที่เค้าไม่ได้ปริ้นหัวมาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นหนังสือเวียน
เลขที่เท่าไหร่ของมหาดไทย ก็อาจจะไม่เข้าใจตรงกัน จากที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงก็ถือว่าถูกต้องตามที่เค้ายื่นมานะครับ 
แต่ยังไม่รู้ว่าหนังสือเวียนเลขที่เท่าไหร่นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับพอดีเอกสารมีแค่ฉบับเดียว  
ผมเลยต้องเป็นฝ่ายชี้แจง เชิญท่านรองครับ 
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พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมเข้าใจครับท่านปลัด ผมพูดในฐานะ
ผู้บริหาร ผมเข้าใจว่าท่านปลัดชี้แจง น้องเค้าแนบระเบียบมาให้ดูแต่ประธานยังไม่เชื่อเดี๋ยวฝากน้องช่วยลงไปเอาให้
เป๊ะเพราะนี่คือคุณสมชัยเป็นคนเสนอ ท่านประธานจะไม่ค่อยเชื่อหรอก แต่ถ้าคุณสมชัยเสนอท่านเชื่อ ท่านรอเลย
แล้วช่วยชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่าระเบียบนี้ใช้ได้หรือไม่ได้ ผมเชื่อการที่จะมีการเสนอญัตติอะไรทั้งหลายมีการ
กลั่นกรอง ท่านเอาไปดูถ้าท่านอยากจะเห็น ผมคิดอยู่แล้วว่าต้องมีแล้วผมมั่นใจว่าปลัดใกล้เกษียณอีกหลายปี
เหมือนกันไม่กล้าหรอกและไม่มีใครกล้า แต่ขอบคุณที่ท้วงติงไม่อย่างนั้นญัตติต่อไปเดินไม่ได้ แต่เดี๋ยวรอเอกสารที่
ชัดเจนที่จะท าให้ท่านประธานเชื่อโดยแท้จริงนะครับ แล้วผมเตือนนิดหนึ่งผมอับอายมานานแล้ววันนี้ท่านประธาน
แปลกนะ ถ้าใครกราบเรียนท่านชอบมากท่านรู้ไหมครับ แต่ท่านไม่ต้องถามผม ผมมีเอกสาร กราบเรียนท่านไม่อาย
หรือท่านเก่งระเบียบท่านรู้ทุกเรื่องแต่ท าไมท่านไม่ติงลูกน้องรู้ไหมส านักนายกฯ ว่ายังไง กราบเรียนนี้ใช้กับคนกี่คน
ท่าน ท่านรู้ไหม กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทน ประธานวุฒิสภา องคมนตรี อย่า
ไปก้าวล่วงถึงขั้นนั้น ผมก าลังพูดอยู่ผมติงแค่นี้เพราะเอกสารเหล่านี้ผมไปได้ยินจากเทศบาลที่อ่ืนเค้าบอกท าไมท่าน
ประธานเทศบาลเมืองเพชรบุรีบ้าอ านาจ เค้าพูดกันอย่างนี้ครับผม ผมพูดให้ฟังตามที่ผมได้ยิน เดี๋ยวไปถ่ายมาให้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ายังไง มีตั้งแต่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ผมรู้ว่าท่านเก่งระเบียบท่านอะไร
ทุกอย่างแต่วันนี้ผมจะติงท่านแค่นี้ครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับทีนี้ท่านติงผมเดี๋ยวคุณสมชัยผมชี้แจงนิดหนึ่ง ผมไปสั่งให้ใครท ากราบเรียน 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานครับ ท่านไม่ได้สั่งแต่ทานได้ยินแล้วท่านต้องเตือนเพราะท่านเป็นประธาน ผมเห็น
ท่านเตือนทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่เตือน ใช้ดอกไม้ธูปเทียนด้วยก็ได้นะ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับเข้าใจแล้วครับ สรุปว่าถ้ามีใครพูดว่ากราบเรียนให้ผมเตือนว่าไม่ต้องใช้นะครับท่าน ถูกไหม 
สรุปว่าเป็นความรู้สึกของเค้าไม่ใช่ความรู้สึกที่ผมจะต้องไปบอกเค้าแต่ผมต้องเตือนใช่ไหมครับ ท่านต้องการอย่างนี้ 
ใช่ไหมครับ ถูกไหม  
 พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ผมอยากให้ท่านท าตามระเบียบเพราะท่านเจ้าระเบียบนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

สรุปว่าอยู่ในระเบียบนะครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ดูระเบียบส านักนายกไหมครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับ ผมก็คงจะความรู้น้อยตรงนี้นะ และก็โอเคครับ ผมก็จะท าตามระเบียบที่ท่าน
เสนอแนะถ้ามีระเบียบบังคับ เชิญคุณสมชัยครับ 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ค าว่ากราบเรียนผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาจนถึงทุกวันนี้ 17 ปี 
ในสภาเทศบาลผมใช้ค าว่ากราบเรียนมาทุกครั้งในการประชุมสภา นายกท่านไหนผมใช้กราบเรียนมาตลอดนะครับ 
ถ้าผิดทุกประธานสภาจะต้องติงผมนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระ ประเด็นก็คือที่ท่านปลัดไม่กล้าผมไม่ได้ไปเล่นดี
กับปลัดนะครับผมบอกก่อน ผมติงเพ่ือให้กิจกรรมตัวนี้ผ่านได้ จัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่มีปัญหานะครับผมไม่ได้ไปหาเรื่อง
ใครทั้งนั้น ที่ผมติงเพราะกิจกรรมของสภาในแต่ละเรื่องให้ผ่านไปได้ด้วยดี ไม่ใช่จัดซื้อจัดจ้างแล้วท าไม่ได้ ผมอ้างอิง
เป็นบัญชีราคาครุภัณฑ์มาตรฐานปี 2565 ครับ ผมไม่ได้มั่วจากท่ีไหน 
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พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานครับ ผมไม่ได้พูดเลยอย่าไปตกใจมากก็ผมบอกแล้วเดี๋ยวให้เค้าเอาระเบียบมาที่
ถูกต้อง ระเบียบของคุณระเบียบรุ่นไหนไม่รู้ แล้วที่ท่านบอกท่านกราบเรียนมาทั้งชีวิตก็ผมก าลังบอกให้รู้ว่าระเบียบ
ส านักนายกฯ เป็นแบบนี้ เราก็ท าให้ถูกไม่ดีกว่าหรือครับ  
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ผมขอประท้วงครับ ผมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ สมาชิกสภา
เทศบาลเมือง เขตที่ 3 ครับ วันนี้เรามาท าอะไรครับ วันนี้เรามาประชุมสภาเรามาน าเรื่องต่างๆ ใช่ไหมครับ แต่วันนี้
เราไม่ได้มาโต้วาทีกันนะครับ เพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 18 ท่าน 
ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้เข้ามาท าหน้าที่แทนเค้า ไม่ใช่ให้เข้ามาตอบโต้กัน ถ้าท่านจะตอบโต้ผมว่าไปตอบโต้
กันข้างนอกดีกว่านะครับผมขอเชิญ ข้อประท้วงนะครับขอให้ประชุมไปตามวาระ วาระไหนที่ยังไม่มีข้อมูลก็ให้ 
เลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ค่อยไล่เป็นวาระไป ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ขอบคุณครับท่านคุณส าราญ จริงๆ แล้วไม่ได้โต้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับคุณไวพจน์  
คุณสมชัย ต่อไปนี้ผมจะให้เจ้าหน้าที่น าเอกสารแนบเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าอะไร แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงของคุณ
ไวพจน์ ด้วยความเป็นห่วงของคุณสมชัย ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่ตรงหมวดครุภัณฑ์ถูกไหมครับ 
ท่านปลัด ก็ท้วงติงมาเมื่อท่านมีเอกสารชี้แจงมาก็ถูกต้อง แต่ถามว่าท่านคุณไวพจน์ คุณสมชัย จะรู้ทั้งหมดหรือไม่ 
อันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบทางผมกับท่านเลขา ท่านเลขาจะต้องน าเอกสารที่ทางแต่ละกองช่วยชี้แจงให้ท่านสมาชิก 
มิฉะนั้นอ่านไปก็จะไม่ทราบว่าผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดอะไรอย่างนี้ ขอบคุณครับ  
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานครับนิดเดียวครับ ก็ขอบคุณครับจริงๆ ไม่ได้โต้เถียงเลยปกติเสียงดังอย่างนี้ แต่ผม
ต้องการให้อะไรถูกต้องและผมมั่นใจว่าญัตติต่างๆ ทุกเรื่องที่จะเข้ามาเป็นเรื่องที่เราต้องเดินต่อไปนะครับ ไม่ได้เป็นเรื่อง
โต้เถียงแต่ใครจะมีอารมณ์ไม่เป็นไร แต่ที่พูดไม่ใช่อะไรอยากให้ท าให้ถูกระเบียบเพราะเอกสารเหล่านี้เผยแพร่เมื่อกี้ยัง
คุยไม่จบ เผยแพร่ไปทั่วมีคนเห็นเค้าถามมาจริงๆ ว่าจะคุยกันส่วนตัวแต่พวกท่านไม่ชอบคุยส่วนตัวก็เลยต้องเอามาพูด
ในที่สภา ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ เจ้าหน้าที่นะครับได้น าหนังสือเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นะครับทีนี้คุณไวพจน์ เล่มของคุณวันที่ เท่าไหร่สรุปว่าอันนี้เก่ากว่าอันนี้พฤษภาคม 
2564 
นายไวพจน์  น้อยจ ารัส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นร 0731.1/ว 34 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ยังไงครับเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ครับเรียนท่านประธานสภา ก็ในวาระนี้นะฝากท่านปลัดไปดูแลรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ  
จะอยู่ที่ระเบียบไหนตัวไหนที่ใช้ได้เป็นปัจจุบันก็ใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบแค่นั้นเองนะ ขอผ่านไปก่อนเลย 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ เดี๋ยวขออนุญาตคุณชายเอก เชิญครับ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผมว่าควรจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีรายละเอียดอยู่ในมือได้ชี้แจงกับทางสภาเลยไหมครับ ผมคิดว่าอย่างนั้น
นะ เค้าน่าจะเป็นผู้ที่ชี้แจงได้ละเอียดมากกว่าครับ ที่มาที่ไปว่าปีตรงไหม ประเภทครุภัณฑ์ที่บอกไว้ตรงไหมอาจจะจบไว
ครับ ขอบคุณครับ 
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นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับก็อยู่ที่ท่านนายกครับ ว่านายกจะอย่างไร 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  ครับ ก็ผมเห็นเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่เค้าชี้แจงมา ท่านประธานสภาก็ถามว่าตรงกันไหมของใคร
เก่าของใครใหม่ ผมว่าช้านะ ไปดูกันนอกรอบแล้วก็ดูที่ถูกต้อง แล้วก็จัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ  
แค่นั้นครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ตอนนี้ผมก็ต้องขอญัตตินะครับ คือว่าถ้าเป็นญัตติอันนี้ ถ้าสรุปว่าเจ้าหน้าที่ถือว่าถูกต้องไหมครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  คุณอินทิรามีอะไรจะตอบไหม 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกอนุญาตเชิญครับท่าน 
นางสาวอินทิรา  อังกินันทน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
  ขออนุญาตนะคะหนังสือที่ดิฉันได้ส่งชี้แจงไปเป็นหนังสือการแยกประเภทบัญชีรายรับ รายจ่ายค่ะ  
ซึ่งเวลาที่เราจะด าเนินการอะไรเราจะต้องดูประเภทก่อนว่าครุภัณฑ์นี้ สิ่งของชิ้นนี้อยู่ในครุภัณฑ์ประเภทอะไร ส่วนเมื่อ
เราจะซื้อเราจะต้องไปดูอีก หนังสืออีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ซึ่งในฉบับ
ปีล่าสุดที่เราใช้กันอยู่ก็คือฉบับเดือนธันวาคม 2564 ตามที่ท่านสท.ได้มีอยู่ซึ่งเป็นคนละตัวกัน คนละอย่างกัน คนละ
ประเภทค่ะ คือหนังสือที่ดิฉันให้คือเป็นเรื่องการจ าแนกประเภทของสิ่งของนั้น ส่วนหนังสือที่ท่านมีอยู่เป็นเรื่องของ
ราคามาตรฐานของสิ่งของสิ่งนั้นค่ะ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับ สมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ  

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของกองการศึกษา โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในงบลงทุน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ของกองการศึกษา ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันทน์ะครับ 

1. จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ าแบบอัตโนมัติ จากเดิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 13,000.-บาท แก้ไขเป็นแผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าส านักงาน   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   งบประมาณ 
13,000.-บาท (โรงเรียนเทศบาล 2วัดพระทรง) 
  2. จัดซื้อถังส ารองน้ า จากเดิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  งบประมาณ 10,000.-บาท  แก้ไขเป็น   แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณ 10,000.-บาท 
(โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง) 

3. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จากเดิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 45,000.-บาท  (ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน
ไม้ยางพาราทั้งชุดฯ)  แก้ไขเป็น  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถมฯ)  งบประมาณ  45,000.-บาท  (โรงเรียนเทศบาล 2 
วัดพระทรง) 
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4. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน จากเดิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 75,000.-บาท  (ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนไม่
ยางพาราทั้งชุดฯ)   แก้ไขเป็น   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา (ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนประถมฯ)  งบประมาณ  75,000.-บาท  (โรงเรียนเทศบาล 4  
วัดไชยสุรินทร์) 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักปลัดเทศบาล) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 

ด้วยส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์  จึงต้องขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 3 รายการ  รวมเป็นเงิน 51,000.- บาท 
1.1   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ Invert) ขนาด 

18,000 BTU  จ านวน 1 เครื่อง  ราคา 33,500.- บาท   (-สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
1.2   โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต   ขนาดไม่น้อยกว่า 1,524 x 762 x 750มิลลิเมตร  

จ านวน 1 ตัว  ราคาตัวละ 11,000.- บาท เป็นเงิน 11,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
       1.3  รถเข็นส านักงาน  ตัววี  โครงสร้างเหล็กพ่นสี  ขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 400 x 875 
มิลลิเมตร  จ านวน 1 ตัว  ราคา 6,500.- บาท   (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ  รวมเป็นเงิน 71,500.- บาท  

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน 2 ชุด  ราคาชุดละ 22,000.- บาท รวมเป็นเงิน 44,000.- บาท (-สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 

2.2  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)  
จ านวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 7,500.- บาท  เป็นเงิน 22,500.- บาท  (-สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

2.3  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.-บาท 
เป็นเงิน 5,000.- บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น  122,500.- บาท  (-หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันห้าร้อย 
บาทถ้วน-) 

โดยโอนลด   จากแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 122,500.- บาท (-หนึ่งแสนสอง
หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
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เหตุผล 
เนื่องจากมีการรับโอน/ย้ายพนักงานเทศบาลและจัดเตรียมสถานที่เพ่ือเป็นศูนย์ อปพร.เทศบาล

เมืองเพชรบุรีจึงจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานภายในส านักงาน  รองรับบุคลากรที่โอน/ย้าย 
และใช้งานในศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองเพชรบุรี  เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการใช้งานสร้างความสะดวก
และและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วจึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้  เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 
     

ขอแสดงความนับถือ 

                                               (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
         นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของส านักปลัดเทศบาลแล้วนะครับ 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานและประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบประมาณ 122,500.-บาท 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 51,000.-บาท 
1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33,500.-บาท 
1.2 โต๊ะท างานเหล็กฯ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 11,000.-บาท 
1.3 รถเข็นส านักงานฯ จ านวน 1 ตัว งบประมาณ 6,500.-บาท 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ71,500.-บาท 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 

44,000.-บาท 
2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 3 เครื่อง    

งบประมาณ 22,500.-บาท 
2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 5,000.-บาท 

โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 122,500.-บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ขอบคุณครับ 



-15- 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อโอนไปต่างเป็นรายการใหม่  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น  
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน ดังนี้ 
  1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 59,000 บาท 
   1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท 
   1.2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท 
  2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
   2.1 เก้าอ้ีบุนวม ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 62 เซนติเมตร ลึก 67 เซนติเมตร สูง 90 
เซนติเมตร จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท  
  รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เนื่องจากได้มีการโอน/ย้าย และการรับโอนพนักงานเทศบาล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล 
เมืองเพชรบุรีต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

                                                  (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
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นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองคลังแล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน ขณะนีม้สีมาชิกสภาเทศบาลทัง้หมด 15 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองคลัง  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในหมวดค่าครุภัณฑ์   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และประเภทครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณ 65,000.-บาท 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ จ านวน 2 รายการ งบประมาณ 59,000.-บาท 
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จ านวน 2 ชุด งบประมาณ 

44,000.-บาท 
1.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง 

งบประมาณ 15,000.-บาท 
  2. ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 6,000.-บาท 

2.1 เก้าอ้ีบุนวม  จ านวน 2 ตัว งบประมาณ 6,000.-บาท 
โอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 65,000.-บาท 
ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจ านวน  14  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     -  ท่าน  
งดออกเสียงจ านวน   1  ท่าน  (นายสุพล  อนามัย) 
ขอบคุณครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านประธานผมขออนุญาตครับ ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตที่ 3 
ผมขอปรึกษาหารือกับท่านประธานนิดหนึ่งครับ คือวาระที่ 6 ต่อไปนี้ถ้าสมาชิกเห็นชอบนะครับ ผมอยากให้ประธาน 
ทวนค าพูดแค่เป็นประเด็นหลักๆ ขอรายละเอียดจะได้น้อยลงนิดหนึ่ง แล้วเราจะได้เดินต่อไปเพราะยังมีวาระอ่ืนๆ          
ที่สมาชิกหลายท่านเช่นผมก็รอวาระอ่ืนๆ ที่จะแจ้งให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อีก ก็ขอให้เร็วนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  คุณส าราญถูกต้องนะครับ จริงๆ ถ้าจะให้สั้นก็ถูกหมดแต่ถูกทั้งหมดไหมด้วยเหตุผลว่าบางครั้ง  
ในระเบียบก็ยังบอกว่าผมจ าเป็นต้องทวนเรื่องของคะแนนเสียง เรื่องของอนุมัติ อนุมัติอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องที่บอก
ว่าให้สั้นลงเมื่อที่ประชุมเห็นด้วยผมก็จะท าตามได้เพราะเป็นเรื่องของที่ประชุมครับ เมื่อที่ประชุมเห็นด้วยผมก็เห็น
ด้วยครับ ทีนี้ผมก็อยากจะอย่างนี้นะครับ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผมไม่รู้มีทุกคนไหม ถ้าเห็นด้วยผมอยากให้ยกมือ
ลงมติว่าให้สั้นลง ถ้าต่อไปผมอ่านระเบียบวาระให้สั้นลงสมาชิกเห็นด้วยก็ให้ยกมือถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องยกมือ 
เอาคะแนนเสียงข้างมากนะครับ ก็เอาอย่างนี้ครับผมขอถามมติว่าถ้าผมอ่านมติสรุปมติที่ประชุมสภาให้สั้นลงถ้า
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกรุณายกมือขึ้นครับ 
นายยงยุทธ  สังวรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ครับมติก็ผ่านไปแล้วประธานต้องมาอ่านท าไมครับเค้ายกมืออนุมัติไปแล้วครับไม่ใช่หน้าที่ประธานครับ 
เค้าอนุมัติไปแล้ววาระประธานต้องมาทวนอะไรครับ เข้าใจค าว่าเค้าอนุมัติไปแล้วไหมครับ 
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  อนุมัติอะไรครับ ก็ต้องอ่านสิครับว่าอนุมัติอะไร 
นายยงยุทธ  สังวรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ก็ผ่านไปแล้ว แล้วจะมาอ่านท าไม 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ผ่านเรื่องอะไรบ้างครับ บางทีผ่านแล้วก็ต้องแก้ไข ผ่านแล้วไม่แก้ไข ท่านสมาชิกอาจจะเข้าใจผิดอันนี้
ไม่ได้โต้เถียง ก็คือว่าบางครั้งเค้าเปลี่ยนหลักการ เค้าเปลี่ยนวิธีการ เราจะได้รู้ว่าอ่านไปตามที่เค้าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน  
ถ้าเค้าไม่เปลี่ยนก็คงเดิม เข้าใจครับ แต่ว่าถ้าเค้าเปลี่ยนขึ้นมาผมก็ต้องสรุปได้ว่าเค้าเปลี่ยนอะไร 
นายยงยุทธ  สังวรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ท่านประธานครับ ก็แค่อ่านหัวข้อเรื่อง เรื่องที่เรียนให้ทราบอะไร แค่นี้พอแล้วครับ ก็อาจจะเข้าใจกัน
คนละแบบนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  ถ้าสมาชิกเดิมๆ เมื่อเราประชุมก่อนใช่ แต่ทีนี้ว่าในกรณีที่ท่านว่าเห็นมติหรือว่าให้อ่านสั้นลงก็ท่าน 
ยกมือมาผมก็ท าตามที่สมาชิกร้องขอมาถูกต้องไหมครับ ขอบคุณครับ ต่อไปนะครับ  

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 

จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 2 รายการรวมเป็นเงิน 17,300 บาท 
1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 160x75x75 ซม. จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ  

5,400 บาท เป็นเงิน 10,800 บาท (-หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-) 
       1.2 ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง ขนาดกว้าง 60 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 32 ซม.  
จ านวน 1 ตัว ราคา 6,500 บาท (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการรวมเป็นเงิน 66,400 บาท  

2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท (-สี่หมื่นสี่พนับาทถ้วน-) 

2.2 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 

2.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
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2.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จ านวน 1 ชุด ราคา 2,400 บาท 
(-สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) 

รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสิ้น  83,700  บาท (-แปดหม่ืนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-) 
โดยโอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการงบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 83,700 บาท (แปดหมื่น-
สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
เนื่องจากได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้มาด ารงต าแหน่งสายงาน

ผู้บริหาร จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่ได้รับโอน พร้อมทั้งจัดที่นั่งส าหรับการปฏิบัติงานภายในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณใหม่ทั้งหมด
ให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ซึ่งต้องมีการเดินระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้สะดวกต่อการท างาน จึงขอ
โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
เมืองเพชรบุรีต่อไป 

              ขอแสดงความนับถือ 

      (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณแล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน ขณะนีม้สีมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 16 ท่าน  
นายกฤษณ  แสงวณิช อยู่นอกห้องประชุมฯ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (กองการเจ้าหน้าที่) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
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จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เอกสารประกอบการพิจารณา     จ านวน  1  ชุด                                   

  ตามที่ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565เพ่ือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่าย เป็น
รายการใหม่ ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 3 รายการรวมเป็นเงิน 34,700 บาทเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์  วัสดุท าด้วยเหล็กรวมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x74 ซม. 

จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท  เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
   1.2 โต๊ะท างาน  วัสดุท าด้วยเหล็กรวมกระจก  ขนาดไม่น้อยกว่า  120x65x74  ซม. 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 7,500 บาท  เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
   1.3 เก้าอ้ีนั่งท างาน  ขนาดไม่น้อยกว่า 62x65x95 ซม.  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
2,350 บาท  เป็นเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงนิ 59,100 บาทเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 

กว่า 19 นิ้ว) จ านวน  2 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
2.2 เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InkTankPrinter)  

จ านวน  1 เครื่อง   ราคาเครื่องละ   7,500 บาท  เป็นเงิน  7,500  บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
2.3 เครื่องพิมพ ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง  

ราคาเครื่องละ   2,600 บาท   เป็นเงิน  2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)  
2.4  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

เป็นเงิน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
 

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ทั้งสิ้น 93,800 บาท (เก้าหม่ืนสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

โดยโอนลด  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 93,800 บาท  
(เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงาน
ทั ่ว ไป  งานบริหารทั ่ว ไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์     

เหตุผล 

เนื่องจากกองการเจ้าหน้าที่  ได้มีการรับโอนพนักงานเทศบาลมาปฏิบัติงานใหม่เพิ่มขึ้น  
ท าให้ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื ้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับโอน 
และเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น 
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  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีจึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรด
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1/2565  ประจ าปี  
พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป 

     
ขอแสดงความนับถือ 

                 (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
   นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของกองการเจ้าหน้าที่ 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักช่าง) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
จ่าสิบเอก ประภาส  อินทนู  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารประกอบการพิจารณา                   จ านวน   1 ชุด 

  ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 
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1. ครุภัณฑ์ส านักงานจ านวน 3 รายการรวมเป็นเงิน 64,250 บาท 
1.1 โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 160x65x74ซม. จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 

7,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) 
 1.2 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x65x74 ซม. จ านวน 3 ตัวราคาตัวละ 

7,500 บาท เป็นเงิน 22,500บาท (-สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
    1.3 เก้าอ้ีนั่งท างาน ขนาดไม่น้อยกว่า W62 X D65 X H95 CM. จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ

2,350บาท เป็นเงิน 11,750บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 
  2.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการรวมเป็นเงิน 170,300 บาท 
 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท (-เก้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
17,000 บาท รวมเป็นเงิน 34,000 บาท (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
 2.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จ านวน 1 
เครื่อง ราคา 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  
 2.4 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
     2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 6,300 บาท (-หกพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

   2.6 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 
เป็นเงิน 15,000 บาท  (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) 
  รวมเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ท้ังสิ้น 234,550 บาท (-สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

โดยโอนลด  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้างงบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
(ฝ่ ายประจ า ) ป ระ เภท  เงิน เดื อนข้ าราชการ ห รือพนั ก งานส่ วนท้ อ งถิ่ น  เป็ น เงิน  234,550 บาท  
(-สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เนื่องจากส านักช่างได้มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน  
2 ต าแหน่ง, มีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล และรับพนักงานเทศบาล
ย้ายสับเปลี่ยนเลขท่ีต าแหน่ง จ านวน 2 ต าแหน่ง  ประกอบกับมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้ผ่านการ
สรรหาให้มาด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร จ านวน 1 ต าแหน่งเนื่องจากส านักช่างไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือเป็นการรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้บรรจุและแต่งตั้ง และที่ได้รับการโอน/ย้ายเพ่ือให้มีความสะดวก
ในการปฏิบัติงานจึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 ก าหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ 
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ 

       (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
                                                 นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของส านักช่างแล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของส านักช่าง  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ของส านักช่าง 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง ขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ 
 ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   จ านวน 1 ชุด 
 2.  ส าเนาบันทึกฯ ที่ พบ 52006/870 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จ านวน 1 ชุด 

ข้าพเจ้าขอเสนอ ญัตติขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์ งบประมาณตั้งไว้ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) 

หลักการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เงินสะสมเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายโครงการฯ เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  
ได้ด าเนินการจัดท าราคากลางตามหลักเกณฑ์แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคา
กลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า ปัจจุบันราคาน้ ามันมีราคาสูงกว่าท าให้ค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการมีมูลค่าสูงตามราคาน้ ามันเป็นเหตุให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
และเป็นธรรม เพ่ือใช้ในการตั้งราคาประมูลจัดจ้างของโครงการฯ ถูกหลักเกณฑ์ราคากลางโดยมีรายละเอียด  
โครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์ขอเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 796,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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เหตุผล 
เนื่องจากโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์เป็นกิจการซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพ่ือ

ปรับปรุงสภาพผิวจราจรให้ดีขึ้น สร้างความปลอดภัยและสะดวกแก่ประชาชนอีกทั้งกิจการดังกล่าวอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรีในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความความ
เดือนร้อนของประชาชนจึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงินสมทบเพ่ิมของเทศบาลเมืองเพชรบุรีงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก     
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติเงินสะสมสมทบ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565เพ่ือขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 
 

           (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
          นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขออนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ ครับคุณส าราญเชิญครับ 

นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เรียนท่านประธานครับ ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตที่ 3 นะครับ 

ก็เห็นใจท่านประธานนะครับว่าท าไม่ได้อยู่แล้ว ว่าต่อจากนี้ไปน้ ามันคงไม่ลงราคาวันนี้ไปแล้ว ก็จะขึ้นขึ้นขึ้น 
งบประมาณเราท าแผนก่อนเข้างบประมาณโครงการเป็นปีกว่าจะได้ท าออกมา ก็ท าไม่ทัน เศรษฐกิจการเมือง 
เศรษฐกิจระดับประเทศ เศรษฐกิจระดับโลก แต่ผมเป็นห่วงนะครับท่านประธานเป็นห่วงถ้าเราเอาเงินสะสมมาใช้
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บ่อยๆ นี่เป็นโครงการครั้งที่ 2 แล้วนะครับ ครั้งที่แล้วก็ใช้ไปแล้วครั้งนี้ก็ขออนุมัติอีกในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาแห่งนี้
ก็มีเงิน รูปแบบมีเงินอยู่แล้วหลายร้อยล้าน ก็โอเคก็ไม่ได้ติดขัด แต่ผมก็พูดอยู่แล้วครั้งที่แล้วว่าน าออกไปใช้แล้ว  
น ากลับมาเก็บก็ไม่ใช่ง่าย จะรอเงินอุดหนุนจากภาครัฐจากส่วนกลางก็ไม่ใช่ง่าย ภาครัฐเองเค้ายังต้องกู้เลยเพ่ือน ามา
ท าสาธารณูปโภคพ้ืนฐานระดับประเทศ แล้วเราครับแล้วโครงการต่างๆ ที่ผ่านๆ มาผมเห็นแล้วว่าเอาเงินจากส่วนอื่น
มา ผม เห็ นด้ วยนะครับตรงไหนไม่ ได้ ใช้ ก็ ให้ เอารวมๆ ก็มาเอาไป ใช้ตั้ งโครงการใหม่ ก็ เห็ นด้ วย ครับ  
แต่ตัวนี้เราไปใช้เงินสะสมผมบอกตรงๆ นะผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วหวง เพราะว่าบางครั้งนะกว่าจะเก็บเข้ามาได้ 
กว่าจะจัดเก็บรายได้กองคลังก็เหนื่อยนะครับ ก็อยากจะให้ลองคิดดูว่าถ้าโครงการต่อๆ ไปที่ท าไม่ได้ ฝากคณะบริหาร
และคณะเจ้าหน้าที่หรือท่านปลัดดูส่วนอ่ืนๆ ที่เราไม่ได้ใช้แล้วยังไม่ตกยังไม่กลับไปเป็นเงินสะสมเอาออกมารวมๆ 
แล้วมาขออนุมัติสภาใช้ใช่ไหมครับ การบริหารงานเราเป็นเทศบาลระดับพิเศษนะครับ เมืองก าลังจะต้องใช้เงินหลาย
อย่าง เครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ ผมเข้าใจผู้บริหารหลายอย่าง ณ เวลานี้การเก็บภาษีก็ล าบ าก เพราะฉะนั้น 
ผมฝากข้อคิดว่าท าอะไรต้องดูสักนิดหนึ่งเรายังไม่ได้อีกแค่ปีเดียว ยังอีกหลายปีที่เราจะต้องใช้เงินต้องบริหาร 
ปากท้องประชาชนส าคัญที่สุด ณ เวลานี้การบริหารงานสาธารณูปโภคยังมีความจ าเป็นน้อยแต่ปากท้องของ
ประชาชนที่เค้าล าบากหาเช้ากินค่ ายังไม่พอกินเลยครับ เราไปพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้เค้าได้มี กินดีอยู่ดีและเราจะ
สามารถจัดเก็บภาษีเค้าได้ สิ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวงเวียนหมุนเวียนกลับเข้ามาหาเรา ปล่อยออกไปแล้วกลับมาหา
เราถ้าเมื่อไหร่เค้ามีการค้าการขายที่ดี ครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไรก็เข้าใจ แต่ผมก็ไม่เห็นด้ วยนะครับก็ขอ
อภิปรายและก็ขอฝากข้อคิดแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกไหมครับ เชิญคุณ 
สมชัยครับ 
นายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมชัย  เจียมจ าเริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
เขตท่ี 2 ครับ จากกรณีการตั้งราคา 2,300,000 บาทนะครับ แล้วก็มีการอ้างว่าเนื่องจากคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางและวิธีปฏิบัติรายละเอียดประกอบก าหนดราคากลางก่อสร้างกรมบัญชีกลางอันนี้ถ้าเทียบจากราคา 
2,300,000 บาท แล้วมาขอเพ่ิม 796,000 บาท คิดเป็นอัตราตกประมาณ 34% นะครับ ทีนี้รายละเอียดจาก
ตรงนี้ควรจะมีรายละเอียดของราคากลางที่ได้ค านวณให้เห็นภาพของวัสดุว่าต่างขนาดถึง 34% แต่ที่ดูรายละเอียด
จากกระทรวงพาณิชย์ที่เค้าประมาณการไว้ระหว่างปี ระหว่างเมษายน 64 -65 ส่วนต่างของสินค้าอยู่ประมาณ 
8.8% นะครับ ทีนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่อยากจะบอกว่าต่อไปถ้าเป็นไปได้แนบรายละเอียดให้ดู ขอบคุณมากครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกไหมครับ ท่านนายก 
เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
  มอบผอ.ส านักช่างช่วยชี้แจ้งหน่อยครับในเรื่องนี้ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับเชิญผอ.ส านักช่าง 
นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
  ครับขออนุญาตท่านประธานที่ประชุมครับก็ชี้แจงในเรื่องของราคากลาง ก็คือเราที่เราเคยเข้าแผน
ในแผนพัฒนาฯ มาอาจจะเป็นข้อมูลจากที่เคยท ามาเมื่อ 2 ปีก่อน หรือเข้ามาเลือกเป็นเทศบัญญัติ ทีนี้ในการท า  
เทศบัญญัติก็คือใช้ ณ วันเวลาที่เราท าราคากลาง ซึ่งในกฎหมายก็จะคงก าหนดไว้อยู่แค่ 30 วัน ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ท า 
ก็จะต้องไปแก้ไขใหม่อะไรประมาณนี้ ทีนี้รายละเอียดของคณะกรรมการราคากลางเค้าเป็นผู้ที่ท าตามหลักเกณฑ์  
ซึ่งราคาที่เราขอสมทบในคราวนี้ เราถือว่าเอาเป็นราคาประมูลเราอาจจะได้ประมูลราคาที่เราว่าหรือลดจาก  
e-bidding ก็ได้ ก็เพียงแต่บอกว่าคณะกรรมการจะท าหน้าที่ที่ให้เสนอแล้วราคาเป็นธรรมมากที่สุด เพ่ือจะได้ให้การ
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ประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดผู้ที่มา  bidding แล้วอาจจะไม่ต้องใช้ถึงราคานี้  คณะกรรมการได้ท าหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ให้ราคาเป็นธรรมนะครับ ขอเรียนชี้แจงครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกไหมครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติเงินสะสมสมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสุรพันธ์ โปรด

ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติเงินสะสมสมทบเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนสรุพันธ์ 
ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติจ านวน  16  ท่าน  
ไม่อนุมัต ิ     1 ท่าน  (นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ) 
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงข้างมากนะครับ 

 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบุรี ระยะที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 245 เมตร 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เสนอหลักการและเหตุผลต่อสภาเทศบาลครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0022/408 ลงวันที่ 22มีนาคม 2562จ านวน  1  ชุด 
         2.ส าเนาหนังสือคณะกรรมการวิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561     จ านวน  1  ชุด 
 

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 245 เมตรได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 เพ่ือให้การด าเนินการโครงการกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบตามระเบียบฯ ส านักงาน  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบโครงการฯ ดังกล่าว ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพ่ือดูแลรักษา 
ให้สามารถใช้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป และเมื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
เรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือได้แจ้งให้จังหวัด
เพชรบุรีทราบและด าเนินการต่อไป นั้น 

เพ่ือให้การรับมอบทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมฯ โดย  
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีในการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกัน
น้ าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ 4 ความยาว 245 เมตร ที่จังหวัดเพชรบุรีได้ด าเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมดังกล่าวแล้วเสร็จ ส านักงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดเพชรบุรี  ส่งมอบทรัพย์สิน 
สิ่งปลูกสร้างเขื่อนฯ ให้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรีเพ่ือการบริหารดูแลบ ารุงรักษา 

เหตุผล 
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ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค(กวจ)0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 แจ้งว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระท าดังกล่าว 
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างใดก็ดีหลังจากที่
ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป  

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพ่ือโปรดพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี พ.ศ.2565 เพ่ือขอเห็นชอบต่อ
สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีต่อไป  

ขอแสดงความนับถือ 

                (นายกิตติพงษ์  เทพพานิช) 
          นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 
 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีได้ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วม
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 245 เมตรแล้วนะครับ 
  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย  หรือซักถามเชิญนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 
นะครับ 

วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมทัง้หมด 17 ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในเขต

เทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 245 เมตร  โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเขื่อนป้องกันน้ าท่วมในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี ระยะที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ความยาว 245 เมตร 
 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง เรื่องอ่ืน ๆ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบุรีประการ
ใดเรียนเชิญครับ 
นายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

เรียนท่านประธานครับ ผมนายส าราญ  รัตนไพบูลย์กิจ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตที่ 3 ผมก็คงมี
สัก 2 เรื่อง เรื่อง 1 ก็คือเรื่องร้องทุกข์ในสภาแห่งนี้ เป็นทุกข์ของประชาชนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้พบปะ
ประชาชนได้มาหาผม เค้าเดือดร้อนเรื่องการค้าการขาย เรื่องจอดรถไม่ได้ เค้ามาเทศบาลฯ 2-3 ครั้งแล้ว ก็ไม่มีอะไร
มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแต่ก็ไม่ได้ตอบสนองหรือหาทางแก้ไข และเค้าก็ไปที่ต ารวจจราจร ต ารวจจราจรก็บอกว่าท่าน  
มีประธานชุมชนอะไรไหม เค้าบอกมีเค้าอยู่ที่ชุมชนต้นมะม่วง เค้าก็นึกถึงผมเค้าก็มาหาผมมาปรึกษานะครับ และผม 
ก็ออกไปดูออกไปส ารวจดูก็ทุกข์ของเขาจริงๆ คือบ้านเค้าเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นนะ ติดอยู่ริมถนนสามแยกต้น
มะม่วงนะครับ ผมได้ถ่ายรูปมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมอบให้ท่านเลขาแล้วน าไปให้ท่านประธาน เดี๋ยวผมขอ
อภิปรายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมอบให้นะครับ เรียนท่านประธานสภาครับคือตรงนี้เป็นจุดที่สามแยกจริงๆ ก็เข้าใจนะ
ครับว่าถ้าเราจะให้ผู้บริหารไปท าที่จอดรถให้ชั่ วคราวหรือถาวรเลยไม่ได้ เราต้องดูความเป็นจริงด้วยนะครับ  



-27- 
 
ผมเปรียบเสมือนประธานชุมชนเราต้องดูแลลูกบ้านเราด้วย แต่ตรงนี้จะให้เค้าจอดไปตลอดเลยก็ไม่ได้ผมก็เลยบอก
เดี๋ยวผมจะรับเรื่องให้แต่คุณจะเอามาจอดรถเช้ายันเย็นไม่ได้ ปัญหาจราจรตรงสามแยกผมก็พูดตลอดว่าสามแยกต้น
มะม่วงปัญหาจราจรช่วงชั่วโมงเร่งด่วนมีปัญหาตลอดเลยแก้ไม่ได้และโอกาสจะแก้ยาก แต่ถ้าจอดชั่วคราวได้ไหมเค้า
ก็บอกพอจะได้ ถ้าอย่างนั้นเค้าบอกว่าให้ท ายังไงก็ได้ถ้าลูกค้าเค้ามาซื้อของจอด 10 - 20 นาทีแล้วไป โดยต ารวจ 
ไม่จับแต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์ต ารวจจับแน่ แล้วใครจะซื้อของเค้าที่ตรงนั้นกับอาคารพาณิชย์มูลค่าเท่าไรที่ตรง
นั้นหลาย 10 ล้าน แล้วเค้าขายอะไรได้ เค้าเสียภาษี ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีท่ีดิน แล้วเราเทศบาลให้สวัสดิการ
อะไรกับพ่อค้าประชาชนบ้างนี่คือความทุกข์ของเค้า เราเป็นตัวแทนของเค้าได้รับเลือกเข้ามาเราต้ องแก้ไข แต่ไม่ได้
หมายความว่าได้ 100% ต้องจากถาวรเป็นชั่วคราว ต้องมีคนมาค้ามาขายมาซื้อของเค้ามาขึ้นของเค้าแล้วก็ไป แล้ว
ตรงนี้ผมก็ได้ถ่ายภาพนะครับช่วงผมเฝ้าผมเฝ้าอยู่ครึ่งชั่วโมงมีอยู่ 3 เลน เลน 1 เลี้ยวขวาไปบิ๊กซี ตรงไปราชภัฏ  
อีกเลนหนึ่งผมเห็นรถติดไฟแดงแล้วไม่ค่อยจอดชิดซ้ายจะจอดเส้นตรง เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมฝากท่านประธานสภาไป
ถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักช่าง ตรงฟุตบาทเราแก้ไขผมเสนอนะครับเป็นขาวด าจอดรถชั่วคราวหรือขาวเหลือง 
ก็ได้ ตีตรงหน้าฟุตบาทก็ได้ไม่ได้ไปตีบนถนนนะครับเพราะตอนนี้ถนนเราเพ่ิงท ากันใหม่ๆ เดี๋ยวดูภาพลักษณ์ไม่ดี  
นะครับ ก็ตีตรงฟุตบาทหน้าร้านเค้าเลยออกมาสัก 50 เมตร แต่อย่าออกไปตรงสามแยกไฟแดงนะครับเอาตรงเส้น  
ที่เค้าจอดและหน้าบ้านเค้านิดหนึ่งนะครับ ผมก็อยากขอฝากประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่าอนุเคราะห์เค้าสักนิดหนึ่ง
สงสารเค้านะครับ ก็ผมบอกอยู่ว่าผมเป็นห่วงประชาชน เรื่องสาธารณูปโภคก็จ าเป็นแต่ชีวิตและทรัพย์สินและปาก
ท้องประชาชนจ าเป็นกว่า ณ เวลานี้อีกหลายปีที่จะฟ้ืนขึ้นมาให้เค้าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเค้าได้ เราช่วยเค้าหน่อย  
นะครับผมขอฝาก ณ สภาแห่งนี้ด้วยนะครับให้ช่วยท าให้เค้าสักนิดหนึ่ง  

อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลหรือสท. จริงๆ แล้วผมก็อยู่
มานานแล้ว สท.ก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปสั่งจะเรื่องอะไรบางทีเราก็ฟังเสียงบ่นหลายคนนะที่เค้าท างานผมก็เข้าใจเค้าเหนื่อย
นะ แต่สท.จริงๆ แล้วตามนิติบัญญัติตามกฎหมายไม่มีสิทธิลงไปสั่งเค้าเลย ลงไปควบคุมงานเค้าก็ไม่มีสิทธิถ้าจะสั่ง
ต้องสั่งคณะผู้บริหารเหมือนผมก าลังจะแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบครับผ่านสภาแห่งนี้ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ต้องท า ไม่ใช่บังคับนะครับต้องปฏิบัติ เราต้องเอามาตรงนี้เพราะมีบันทึกการประชุมมีทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมคง
เข้าใจถูกนะครับท่านประธานว่าเราสท.เราก็คงมีหน้าที่บทบาทซึ่งความทุกข์ของประชาชนเข้าสภาหรือช่วยแจ้ง
นายกเพราะนายกก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันกับเรา ต้องบอกนายกท าไหมสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญถ้านายกไม่ท า  
เอาแล้วครับสภาเราก็ไม่ได้มีเอาไว้เฉยๆ นะครับก็ต้องขอโทษท่านสมาชิกว่าบางอย่างบางเรื่องสภาเป็นสิ่งที่เราเป็น
ตัวแทนประชาชนเอามาท้ังหมด 5.4 ตารางกิโลเมตรเข้ามาอยู่ในสภาทั้งหมดไม่ได้ ก็ต้องส่งตัวแทนของเราแต่ละเขต
เข้ามาเป็นปากเป็นเสียงเค้า ถ่ายทอดความรู้สึกนะครับ  

อีกเรื่องหนึ่งคือบางครั้งก็อยากฝากคณะผู้บริหารด้วยว่าบางทีก็ต้องดูแล ผมเข้าใจครับก็เยอะนะ
คณะผู้บริหารมีแค่ 4 – 5 ท่านท างานเยอะก็อยากฝากบางเรื่องบางอย่างก็ถ้าส าคัญมากน้อยหรือเรื่องปากท้องของ
ประชาชนท่านต้องดูเป็นหลักใหญ่ เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานบางทีของเก่าก็ท าดีอยู่แล้วแต่ก็อาจจะปรับปรุง
ตกแต่งหรือซ่อมแซมไปก่อนนะครับ แต่ชีวิตของคนที่จะต้องกินทุกวัน 3 มื้อส าคัญนะครับ ผมขอฝากเรื่องนี้และก็
ฝากเรื่องที่ส าคัญเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับเพราะเค้าก็ทุกข์ร้อนก็ร้องเรียนเค้าก็วิ่งไปทั่ว แล้วก็ไม่มีใครไปดูมีเจ้าหน้าที่ไป
ดูจะบอกว่าไม่ดูไม่ใช่เค้าก็ไป แต่ก็ไม่เห็นท าอะไรเค้าก็มาบอกผมก็ต้องน าเรื่องแล้วผมบอกผมจะตามให้ครับก็ขอฝาก 
2 เรื่องแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณวิโรจน์ 
 
 

นายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
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  เรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมนายวิโรจน์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล
เมือง เขตที่  1 ครับ ก่อนอ่ืนขออนุญาตสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ สท.ทุกท่านทราบดีครับว่าไม่มีอ านาจในการไป 
สั่งการกับข้าราชการนะครับ แต่ที่ลงไปดูแลก็จะไปดูแลข้าวปลาอาหารการกินไม่ได้เคยไปสั่งไม่ได้ไปบีบคั้นกับ
เจ้าหน้าที่นะครับเพียงแค่เข้าไปซื้อข้าว ซื้อน้ า เรียนให้ท่านสมาชิกทราบด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง 
ขออนุญาตเป็นตัวแทนประชาชนนะครับที่โทรศัพท์มาฝากขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลและพนักงานที่ท าการ
ลอกท่อทุกท่านนะครับทางประชาชนรู้สึกขอบคุณและผมรู้สึกอยากเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับ คือว่าพนักงานลง
ไปท างานแล้วก็มีประชาชนซื้อข้าวของมาบริจาคและก็ท าข้าวเลี้ยงให้พนักงานกินนะครับ ผมอยากเห็นบรรยากาศ
อย่างนี้ตลอดนะครับ ฝากขอบคุณพนักงานผู้ปฏิบัติการทุกท่านด้วยนะครับ  

ต่อไปก็ขออีกสักเรื่องนะครับ เรื่องติดตามผลงานสนามกีฬาที่คลองยางนะครับที่ผมเคยได้ยินท่าน
นายกได้พูดถึงว่าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พ้ืนที่ในคลองยาง ผมอยากทราบว่าที่ผ่านมาท า 
ไปถึงไหนแล้วครับ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตอบด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ ท่านนายกจะตอบไหมครับ  
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

มอบทางผอ.ส านักช่าง ช่วยตอบหน่อยครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับท่านผอ.เชิญครับ 
นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 
  ครับ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมครับ ขออนุญาตตอบนะครับในเรื่องส าหรับสนามกีฬา
นะครับ ส านักช่างได้รับนโยบายจากท่านผู้บริหารแต่เป็นงานของกองการศึกษานะครับ ทีนี้ในส านักช่างเราเขียน
รายละเอียดของรูปแบบของงานที่จะท าพ้ืนที่คลองยางไว้แล้ว  เดิมทีเรามีที่ปรึกษาตัวแทนของกรมโยธาฯ ที่เคย
ปรึกษากันโดยเบื้องต้นโดยวางรูปแบบของงาน ตรงนี้สร้างสนามฟุตบอล ตรงนี้ สร้างอาคาร ตรงนี้สร้างลู่เดินลู่ออก
ก าลังกาย ภายในพ้ืนที่และมีการจะวางแต่ละการใช้ฟังก์ชั่นของแต่ละส่วนให้เหมาะสม แบบตรงนี้ต้องส าเร็จก่อนทีนี้
เราคงรอทางการออกแบบตรงนี้ไม่ได้ เราเลยร่วมการท างานกับที่ปรึกษาที่รับมาจากทางกรมโยธาฯ ส านักช่างก็ร่าง
ไว้จบนะครับ ที่เรายังติดและยังน าเสนอไม่ได้เพราะยังเกี่ยวกับหลายตัวบทกฎหมายเช่น การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ของ
การก าหนดว่าเดิมเราซื้อโฉนดแบบนี้มาก็มีจุดประสงค์เพ่ือจะเปลี่ยนแปลงรวมทั้งท่านผู้บริหารได้มอบให้ส านักช่างไป
ออกแบบเรื่องบ้านกุ่มที่เป็นพ้ืนที่ทิ้งขยะ เราต้องไปสร้างอาคารจอดรถแล้วเราก็บรรจุในโครงการลงในแผนพัฒนา
แล้วเราต้องไปท ากิจการนอกเขตคล้ายๆ จะเป็นโดมิโน่กันหลายส่วนส านักช่างก็ร่างไว้หมดแล้วหลังจากประชุมสภา
คราวนี้ก็คงจะน าบันทึกทั้งหมดเสนอแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนหน้านี้ท าอะไร ก็เราด าเนินโครงการงานที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามนโยบายของผู้บริหารในงบประมาณปี 65 เราท าส าเร็จไปได้มากเหลืออีก 2 โครงการนะครับ ก็ขอให้
งานของที่ดินสิ่งก่อสร้างในปี 65 เราเป็นเรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นตามที่เราได้มีเงินเกินหรือไม่พอก็มาขออนุมัติสภา
การใช้จ่ายเงินสะสมที่ท่านอภิปรายไปนะครับ หลังจากนี้ก็จะได้เดินงานในเรื่องของสนามกีฬานะครับที่ทางท่าน
สมาชิกเคยพูดเรื่องนี้และก็เป็นนโยบายของทางท่านผู้บริหารได้แถลงต่อสภาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี 64 เราเก็บ
รายละเอียดตรงนี้ไว้อยู่นะครับก็ขอกราบเรียนโดยเบื้องต้นเท่านี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถาม เชิญท่านนายกตอบครับ เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ขออนุญาตท่านประธานนะครับก็ขอชี้แจงท่านสมาชิกเพ่ิมเติมจากที่ท่านผอ.ได้ชี้แจงนะครับก็จริงๆ 
แล้วสนามกีฬาก็เป็นนโยบายที่ทางผู้บริหารได้คิดไว้นะครับ แต่ก็สนามกีฬาที่เราจะท าที่คลองยาง ที่นี้คลองยางเป็น
พ้ืนที่ที่ตอนนี้ก็มีทั้งไปทิ้งกิ่งไม้มีอาคารต่างๆ และก็จะมีโรงจอดรถที่ใช้อยู่ตรงนั้น ทีนี้เราก็คงจะต้องไปท าที่บ้านกุ่ม 
บ้านกุ่มเมื่อก่อนเป็นที่ทิ้งขยะนะครับตอนนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวมอบให้ทางส านักช่างนะครับ ได้คิดว่าให้ไป
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ออกแบบที่บ้านกุ่มให้เรียบร้อยนะครับ ว่าที่บ้านกุ่มเราจะมีอะไรบ้างที่ต้องย้ายไป ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ อาคารที่เก็บ
สิ่งวัสดุต่างๆ หรือว่าผมมีโครงการที่จะตั้งเครื่องย่อยขยะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับ และก็ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ช ารุด เราก็
ท าและจัดผังให้เรียบร้อยในที่ตรงนั้นเพราะเราต้องย้ายต้องท าตรงนี้ให้เสร็จก่อนและย้ายจากท่ีคลองยางไปไว้นะครับ 
แล้วถึงเราจะมาพัฒนาทางที่คลองยางให้เป็นสนามกีฬาได้ แต่ตอนนี้ก็ก าลังด าเนินการอยู่ผมก็ติดตามอยู่ให้รีบ
ด าเนินการให้เรียบร้อย จะได้ตั้งเข้าแผนไปนะครับในที่บ้านกุ่ม ในที่บ้านกุ่มเป็นพ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ประมาณนั้น  
นะครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแต่ไปทิ้งสิ่งปฏิกูลกันนะครับ ขยะก็ไม่ได้ทิ้งแล้วและตอนนี้ก็ที่คลองยางก็มีกิ่งไม้เป็น
จ านวนมากนะครับ เราก็เลยมีความคิดว่าต่อไปต้องไปตั้งเครื่องย่อยขยะด้วยอะไรด้วยเพ่ือจะมาใช้งานได้ต่อไป  
นะครับ อันนี้ก็แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับขอบคุณครับ เชิญครับคุณชายเอก 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตที่ 2 ครับ 
มี 2 เรื่องครับที่ว่าผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องขอบคุณนะครับ มีชาวบ้านฝาก
ขอบคุณนะครับส านักการช่างนะครับ เนื่องจากบริเวณทางเข้าวัดอุทัยมีหลุมมีบ่อเค้าแจ้งมาวันเดียวไปท าจบ ก็ฝาก
ขอบคุณทีมงานของส านักช่างด้วยนะครับ เรื่องขอบคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีชาวบ้านหลายๆ ที่นะครับฝากขอบคุณกอง
สาธารณสุขซึ่งวันนี้ผอ.ไม่มาผมเข้าใจว่ารักษาการผอ.กองสาธารณสุขจ่าสิบเอก มาโนช  เด่นดวง ฝากไปขอบคุณทีมงาน
ด้วยนะครับว่าเรื่องเก็บกิ่งไม้ใบไม้อะไรก็แล้วแต่ไปรวดเร็วทันใจอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง 2 กองนะครับ  

เรื่องสุดท้ายของผมคือติดตามงานครับท่านนายกครับ เรื่องที่ผมเคยเสนอไปครั้งที่แล้วว่าชาวบ้านเวลา
ขนกิ่งไม้เศษไม้ไปเองเค้าจะโดนข้างหน้าดังรายละเอียดก็ได้บอกไปแล้วท่านคงจ าได้นะครับ ก็ขออีกครั้งหนึ่งครับว่าจะ
ได้ชัดเจนว่าเค้าจะได้สะดวกยังไงเค้าเป็นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับ  ก็ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ ท่านนายกจะตอบไหมครับ เชิญท่านนายกครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ครับ คือเรื่องไปทิ้งก่ิงไม้ที่คลองยางจริงๆ แล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นประจ าอยู่ที่นั่น ถ้าไม่ใช่ของ
เทศบาลไปทิ้งเป็นหน่วยงานอ่ืนเข้าไปทิ้งไม่ว่าจะมาจากประชาชนทั่วไปหรือตามหน่วยงานนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ที่
อยู่ที่นั้นเค้าจะต้องประสานมาทางเทศบาลก่อนในเรื่องของการขออนุญาต เค้าต้องประสานมาก่อนว่าเราจะอนุญาต
ให้เข้าไปทิ้งหรือไม่ ถ้าอนุญาตเรารับทราบเราก็อนุญาตให้เค้าไปทิ้งได้ แต่ถ้าจะวิ่งตรงไปทิ้งเลยทางเทศบาลคงไม่ได้
อนุญาตให้อย่างนั้นนะครับ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

คืออีกนิดครับท่านนายกคือหมายถึงว่าถ้าเค้าไปเค้าต้องไปนั่งรอฟังจากข้างหน้านะครับว่าประสาน
ใคร เป็นเสาร์-อาทิตย์ เค้าประสานใครไม่ได้เค้าต้องขนกลับอย่างนั้นหรือครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ครับก็คงต้องอย่างนั้นครับ ท่านปลัดชี้แจงหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

คือผมย้อนอีกนิดหนึ่ง เป็นชาวบ้านในเขตเทศบาลคือเค้าพร้อมเค้าไม่อยากจะกองไว้หน้าบ้านและ
ก็แจ้งคนของเทศบาลเค้าไปเก็บ คือเค้าพร้อมที่จะเอาไปทิ้งเองนะครับเนื่องจากเค้าจะต้องรีบใช้บริเวณหน้าบ้านเค้า
ท าอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้แต่พอไปถึงคนหน้าประตูก็จะบอกไม่ให้ทิ้ง เค้าบอกว่าเค้าเป็นคนในเขตเทศบาลท าไมถึงทิ้ง
ไม่ได้ คือก็ผมก็ยังงงครับ  
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุร ี

ท่านปลัดชี้แจงระเบียบหน่อยครับ 
นายชายเอก  มีอ่ิม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
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คนหน้าประตูก็จะบอกไม่ให้ทิ้ง เค้าบอกว่าเค้าเป็นคนในเขตเทศบาลท าไมถึงทิ้งไม่ได้ คือผมก็ยังงง
นะครับ  
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ คือท่านชายเอก ท่านนายกมอบให้ท่านปลัด เชิญครับปลัด 
นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับก็ต้องกราบของคุณท่านสท.อย่างสูงนะครับ ที่ให้ความสนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน
หลายๆ เรื่องนะครับ ส าหรับเรื่องการทิ้งกิ่งไม้จริงๆ แล้วเรื่องนี้ท่านนายกก็มีนโยบายค่อนข้างชัดเจนว่ายินดีที่ให้ 
พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตัดกิ่งไม้ในพ้ืนที่ตนเอง สามารถน าไปทิ้งที่บ้านคลองยางได้เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไข
ว่าให้ขออนุญาตล่วงหน้าใช่ไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องราชการเรื่องเสาร์ -อาทิตย์ก็มีปัญหานิดหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าเบอร์
โทรศัพท์ทุกคนเปิดอยู่แล้ว 24 ชั่วโมงนะ ผมว่าไม่ว่าจะท่านนายก ท่านรองนายกหรือตัวผมเองยินดีรับทราบปัญหา
และก็ยินดีที่จะพิจารณาอนุญาตโดยรวดเร็วนะ ผมคิดว่าถ้าหากว่าเรื่องดังกล่าวก็เป็นการลดภาระของเทศบาลด้วย
ไม่ต้องไปเก็บขนให้เค้า เค้ายินดีขนมาเองครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เค้าเป็นประโยชน์กับตัวเค้าเองและตัวเทศบาลด้วยนะ
ครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ในเมื่อท่านนายกบอกเป็นนโยบายที่พร้อมจะให้ไปทิ้งได้ และก็เบอร์โทรศัพท์ท่าน
นายกหรือท่านรองกุ่ยหรือรองตุ๊ก็แล้วแต่หรือว่าตัวผมเอง หรือผอ.ส านักช่างซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตรงนั้น
นะครับ นายกก็คงจะให้ในรายที่สามารถพิจารณาได้เลยนะ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราค านึงถึงความเดือดร้อนของ 
พ่ีน้องประชาชนเป็นหลักตรงนี้ครับยินดีครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณนะครับ เชิญท่านรองเชิญครับ 
พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ขออนุญาต 2 นาที ก็เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณชายเอก คุณส าราญ ผมคนเร็ว คิดเร็ว ท าเร็ว 
เรื่องร้านค้าที่จอดรถไม่ได้เดี๋ยวผมจะประสานกับจราจรวิธีการมีนิดเดียวขอไปดูพ้ืนที่ขอให้รู้ปัญหา และเรื่องของท่าน
ชายเอกก็จะจบภายใน 3 วัน เดี๋ยวจะรู้ว่าจะแจ้งตรงไหน และผมรับรองว่าคนในเทศบาลยิ่งเป็นคนในเทศบาลต้อง
ทิ้งได้แน่นอน เค้าช่วยเก็บให้เราด้วยเอาไปทิ้งหรือจะทิ้งให้จะไปเก็บไม่มีปัญหาครับสิ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วง และสิ่งที่ท่าน
ส าราญได้พูดนิติบัญญัติท างานเกินหน้าที่นะครับ พยายามดูไปกดดันเจ้าหน้าที่วันนี้หมดยุคแล้วระวังมีกล้องเดี๋ยวจะ
เดือดร้อนนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงมีอะไรบอกท่านผู้บริหารบอกนายกกิตติพงษ์เดี๋ยวท่านก็สั่งผม แล้วผมไม่ต้องกลัว
ผมไม่หลับไม่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวให้เบอร์เลยก็ได้แต่กลางคืนอันตรายตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านสท.
ที่เป็นห่วงปากท้อง ลูกน้องที่เป็นข้าราชการ วันนี้ผมได้เห็นหลายท่านลงเคียงบ่าเคียงไหล่ไม่ใช่หน้าที่ของเค้าเลยนะ 
แต่สิ่งที่ท่านได้ท าเป็นเรื่องที่ดีลงไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนท่านจะรู้ปัญหาผมอยู่ข้างบนไม่รู้หรอกแต่ถ้าเมื่อเค้า
บอกมานี่คือความคับใจ สท.วิโรจน์พูดแค่นี้ก็ดีใจ แล้วที่ไหนชุมชนไหนเราได้เห็นหมดวันนี้ 17 ชุมชน ตรงไหนที่
เดือดร้อนและก็แต่ละชุมชนช่วยดูแลในชุมชนเป็นอย่างดี เลย แต่มีบางชุมชนก็ไม่มี วันนี้ขอให้พวกเราช่วยกัน วันนี้
ต้องบอกอย่างนี้นะครับ เรื่องรถขยะเราเดือดร้อนหมดด้วยงบประมาณที่ยังซื้อไม่ได้ถ้ารถพร้อมมี 5 คัน ผมบอกให้ 
ว่าเดี๋ยวผมจะสั่นกระดิ่งจะท าเหมือนเมื่อก่อนเลยจะสั่นตอนกลางคืนไม่ได้เดี๋ยวเค้านอนกันไม่ได้นะครับ วันนี้ต้อง
เข้าใจเราช่วยกันผมดีใจนะครับที่พวกท่านเป็นห่วง เพราะพวกท่านเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงน้อยลงเพราะแต่ละคนเห็น
แล้วหลายคนไปดูแลปากท้องเจ้าหน้าที่ ก็เรื่องสุดท้ายก็ฝากส านักช่างด้วยนะครับที่บอกว่างวดหน้าจะรีบแจ้งเสนอว่า
เป็นเรื่องด่วนเรื่องการหลังจากประชุมที่จะน าไปเสนอเรื่องสนามกีฬาช่วยเข้าไปดูเพราะตอนนี้นายกงานเยอะ  
ก็มีอะไรเดี๋ยวจะเลือก ก่อนที่จะเลือกก็มอบอ านาจให้อ านาจก่อนเพราะไม่ได้คุมช่าง แล้วจะมาให้คุมก็ไม่เอาเพราะว่า
งานเยอะนะครับ ก็ขอบคุณครับที่พวกท่านเป็นห่วง แล้วมีอะไรคุณชายเอกไม่ต้องเป็นห่วงไม่เกิน 3 วัน เดี๋ยวผมจะ
ให้ค าตอบเดี๋ยวขอลงไปดูเองนะครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดครับเชิญครับคุณฐิติพงษ์ 
นายฐิติพงษ์  นุชถาวร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
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เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมนายฐิติพงษ์  นุชถาวร  
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตท่ี 1 นะครับ วันนี้ก็มี 2-3 เรื่องนะครับ เรื่องแรกก็เป็นข้อสงสัยในเรื่องของโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ นะครับ ผมเห็นว่าทางส านักช่างเราก็มีวิศวกรอยู่แต่ท าไมในโครงการต่างๆ ที่เป็นงานก่อสร้างจะต้อง
ไปจ้างผู้ออกแบบตรงนี้ด้วย และก็เรื่องที่ 2 นะครับเรื่องของติดตามงานในเรื่องอาคารรับรองด้านหลังเทศบาลตอนนี้
ผมอยากทราบว่าถึงไหนแล้วนะครับและก็ชี้แจงสนับสนุนในหัวข้อที่มีสมาชิกได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงพ้ืนที่
เนื่องจากผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นสท.ลงพ้ืนที่ร่วมกับพนักงานบ่อยนะครับขอชี้แจงอย่างนี้ครับ คือเราลงไปการลงพ้ืนที่
ได้หลายด้าน 1.เป็นขวัญก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 2.ได้พบปะชุมชนรวมถึงได้ทราบถึงปัญหาของชุมชน
นั้นๆ เพ่ือน ามาสู่การแก้ไข 3.ส่วนการแก้ไขไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมไม่เคยสั่งเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับผมจะ
กลับมาเขียนค าร้องเพ่ือเสนอขอความอนุเคราะห์ต่างๆ ให้กับท่านนายกเป็นผู้พิจารณานะครับ ก็ฝากไว้ 3 เรื่อง 
แค่นี้ครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายซักถามอีกไหมครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้ว  ผมจะขอมติที่ประชุม 

นะครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

มอบผอ.ส านักช่างช่วยตอบสมาชิกหน่อยครับ เรื่องจ้างออกแบบเรื่องอาคารรับรองอะไรต่างๆ 
นายกาญจน์บดี สุขศรีเบญจพล ผู้อ านวยการส านักช่าง 

ครับ ขออนุญาตท่านประธานก็เอาเรื่องอาคารรับรองก่อนนะครับตอนนี้เราท าแบบเสร็จแล้วครับก็
ส่งให้ทางส านักปลัด ส านักปลัดเดี๋ยวคงจะส่งเรื่องรายละเอียดในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเพราะเราจ้างออกแบบใน
กลุ่มเดียวกับที่ส านักช่างเราท าจบเรียบร้อยแล้วครับ 

เรื่องที่ 2 ก็คือที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีเรามีวิศวกรเราท าไมต้องจ้าง วิศวกรที่เรามีเป็นระดับภาคี  
นะครับ วิศวกรมี 3 ระดับ มีระดับภาคี ระดับสามัญ ระดับวุฒิ ทีนี้ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างในกฎหมายเค้าก าหนดว่า
หากหน่วยงานเราไม่มีวิศวกรระดับสามัญ คือส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรีเราต้องจ้างออกแบบเรื่องนี้เหตุผลตาม
กฎหมายหน่วยที่จะต้องท าให้เราต้องเป็นส านักในการออกแบบไม่ใช่เป็นวิศวกรสามัญที่เราไปขอตัวแล้วมาเซ็นแบบ
ร่วมกับทางเทศบาล ลักษณะนี้จะถูกกฎหมายแล้วแต่ยังไปผิดพรบ.วิศวกร ซึ่งเค้าไม่มีหน้าที่แค่มาเซ็นร่วม 
เพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องจ้างออกแบบผมเคยท าเรื่องไปตั้งแต่ตอนปี 2562 นะครับเรียนไปถามสตง.ภาคแล้วก็เรียน
หนังสือเรื่องนี้ไปที่สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยและก็สภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการจ้างออกแบบ
เพราะเราก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่เราจะใช้เงินให้ถูกต้องได้หรือไม่ ในคราวนั้นได้ตอบมานะครับก็เป็นที่ชัดแล้วว่า สตง.ภาค
ที่จังหวัดเพชรบุรีได้ยืนยันว่าหากท่านไม่มีวิศวกรสามัญให้ท่านจ้างออกแบบ สภาสถาปนิกแห่งประเทศไทยก็ยืนยัน
กลับมาแล้วว่าให้ท่านจ้างออกแบบ ก็เป็นข้อปฏิบัติราชการอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณตรงนั้นต่อไป
และเราจะต้องมีข้อในการปรึกษาหารือได้ชัดเพ่ือให้ถือปฏิบัติได้ ก็เรียนให้ท่านได้ทราบครับ ขอบคุณครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมครับ ท่านนายกมีตอบอีกไหม
ครับ 
นายกิตติพงษ์  เทพพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี 

ครับ คืออย่างนี้นะครับในการจ้างออกแบบนะครับ ฝ่ายบริหารก็เข้ามาดูและก็ค านึงถึงเรื่องของ
งบประมาณนะครับ และก็มีท่านสมาชิกได้ท้วงติง ในเรื่องงบประมาณค่าออกแบบนะครับก็มีงบประมาณที่มีจ านวน
มากนะครับ จริงๆ แล้วถ้าเราคิดว่าเราสามารถออกแบบเองได้เราก็น่าจะหาวิธี วันนั้นที่ประชุมสตง. สตง.ก็ได้ประชุม
วันนั้นท่านผอ.ส านักช่างอาจจะไม่อยู่ เค้าก็ติงเรามาว่าท าไมเรามีเรื่องของการออกแบบด้วย ท าไมเรามีเจ้าหน้าที่
ท าไมเราไม่ท าเองอะไรเองเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของค่าใช้จ่าย แต่เมื่อสักครู่ท่านผอ.ก็บอกมีเรื่อง 
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ของระเบียบ แต่จริงๆ แล้วผมคิดว่าผมก็สอบถามจากหลายที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.ต่างๆ เทศบาลต่างๆ หรือว่าอบจ.
ต่างๆ นะครับเค้าก็ไม่มีกันทั้งนั้น แล้วเค้าก็ไปให้คนเซ็นกันได้ก็ตอนนี้มีเทศบาลเมืองแห่งเดียวผมก็เลยลองสอบถาม 
ดูเหมือนกันในเรื่องนี้ ผมก็ว่าต้องไปหารายละเอียดให้ดีเหมือนกันนะแล้วสตง.ที่มาตรวจเราเค้าก็ยังบอกว่าท าไม 
เราถึงไม่ท าเองเหมือนกัน และก็ทุกๆ ที่อปท.นะครับ ท่านผอ.ส านักช่างลองไปดูหน่อยนะครับ เพราะว่าถ้าเรา
ออกแบบเองได้ไม่ว่าถนนหนทางง่ายมากเลย ถ้าเป็นบางเรื่องที่ยากสมควรจะออกแบบ แต่ถ้าเป็นเรื่องถนนเรื่อง
อะไรที่มีแบบเฉพาะอยู่แล้วคงไม่ยากที่เราจะท ากันเอง แล้วเมื่อก่อนที่ผมมองว่าเราไม่ท าเองก็เห็นว่ามีข้าราชการ
น้อยแต่ตอนนี้เรามีเต็มก าลังเลยน่าจะสามารถท าเองได้ แล้วเงินส่วนนี้ก็จะได้ไปท าอย่างอ่ืนให้กับพ่ีน้องประชาชน
ได้มากนะครับ ปีหนึ่งก็อาจจะเป็นล้านนะ ในเรื่องของการออกแบบก็แพงด้วย ก็ฝากทางท่านผอ.ช่วยไปดูระเบียบ
อะไรที่ปรับเปลี่ยนได้อะไรที่ชาวบ้านท าได้อะไรกันได้ก็ช่วยดูหน่อยนะครับ ถ้าผิดก็คงผิดกันทั้งหมดครับคิดว่า  
อย่างนั้นนะครับ 
นายจรินทร์  แสงเจริญ  ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะอีกไหมครับ 
ผมขอใช้ญัตตินี้ ขอชี้แจงต่อท่านหลายๆ ท่านนะครับ เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์เวลาพิมพ์ไม่ต้องใส่ค าว่า

กราบเรียนนะครับ เพราะว่าเนื่องจากจะผิดระเบียบอีกอย่างผมก็ไม่เคยบ้าอ านาจที่จะไปสั่งให้ใครเวลาลุกขึ้นพูด
จะต้องกล่าวกราบเรียน ผมก็ไม่เคยสั่งท่านสมาชิกอันนี้ผมก็แต่ละท่านก็จะพูดแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าต่อจากนี้ท่าน
ท้วงติงมาว่าค าว่ากราบเรียนผิดอยู่ ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องไปเติมนะครับ ท่านใดพูดไว้อย่างไรก็เอาตามนั้นไม่ต้องใส่
ค าว่ากราบเรียนเพราะบางทีผมก็ไม่รู้ อันนี้ก็ชี้แจงขอบคุณนะครับ 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามอีกแล้วนะครับ 
วันนี้ผมขอขอบพระคุณท่านวิชิต  ถาวรสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่น

อ าเภอ ซึ่งมาแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีเมือง
เพชรบุรี ท่านคณะผู้บริหารเทศบาลท่านผู้อ านวยการส านัก/กองและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
โดยพร้อมเพรียงกัน วันนี้ขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
 
                                           ปิดประชุมเวลา  12.20  น. 
 

(ลงชื่อ)     นางสาวบุษบา     สิงห์อมร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุษบา     สิงห์อมร) 

                                 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

(ลงชื่อ)     นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก      ผู้ตรวจรายงานการประชุม/ 
                                            (นายสรวิชญ์     เอี่ยมเอก)     เลขานุการสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                                            หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว 
เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 2565  เห็นว่าถูกต้อง   และให้น าเสนอสภาเทศบาลพิจารณารับรองต่อไป 
 
 

(ลงชื่อ)    นายลัญชกร    ยอดดอกไม้    ประธานกรรมการฯ 
                                           (นายลัญชกร    ยอดดอกไม้) 
 

(ลงชื่อ)    นายนคร         เทพพานิช     กรรมการฯ 
                                           (นายนคร         เทพพานิช) 
 

(ลงชื่อ)    นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์    เลขานุการฯ 
                                           (นางสาวภูธันยพร  โสมทัศน์) 
 

 
 

สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับรองรายงานการประชุมเมื่อ  15  สิงหาคม  2565 
 
 
                        นายจรินทร์  แสงเจริญ 

(นายจรินทร์  แสงเจริญ) 
ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


